

Báo chí thể hiện khát vọng cống hiến xây dựng Quảng Bình phát triển

19:11 20/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Đó là nhấn mạnh của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với công tác và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.

Ngày 20/6, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ nhà báo, phóng viên, người làm báo, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII năm 2022.



Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi gặp mặt_ Ảnh: PV.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ những người làm báo tại tỉnh Quảng Bình đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 98 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“98 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ người làm báo luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, không quản ngại khó khăn, gian khổ cả trong chiến tranh hay khi hòa bình, luôn sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình”, ông Hoàng Hữu Thái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết việc có nhiều tác phẩm báo chí về Quảng Bình đạt giải cao tại các Giải báo chí toàn quốc là niềm vinh dự, cũng là niềm tự hào để giới thiệu cho bạn bè biết đến Quảng Bình, khẳng định vai trò của báo chí Quảng Bình trong sự phát triển chung của báo chí cách mạng Việt Nam.



Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh_PV.

Ông Trần Hải Châu cũng nhấn mạnh mỗi tác phẩm báo chí của người làm báo đã thể hiện niềm tin,

trách nhiệm của Đảng, với chính quyền, sự say mê nghề nghiệp, khát vọng cống hiến xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển. Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã bám sát nhiệm vụ, định hướng chính trị và thực tiễn của đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh đầy đủ các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; phát hiện, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước...

Bên cạnh đó, ông Trần Hải Châu cũng thẳng thắn chia sẻ một số thiếu sót, trong đó có: Công tác tuyên truyền về một số chủ trương, chính sách của tỉnh có lúc chưa thực sự rõ nét; có thời điểm, vụ việc, báo chí chưa thực sự phát huy kịp thời, hiệu quả chức năng định hướng dư luận; tin bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc chưa nhiều, chưa sâu sắc; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chất lượng thông tin, hình thức thể hiện có mặt chưa theo kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại; công tác phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm chứng, kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải có lúc, có khi chưa chặt chẽ.



Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho 1 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền của tỉnh_Ảnh: PV.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các cán bộ, phóng viên, những người làm báo phải chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, phát huy vai trò tiên phong của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tại các cơ quan báo chí.

Cũng nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình đã tổng kết, trao Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XVII năm 2022, với 22 giải cho các tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc, gồm: 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 7 giải Khuyến khích.

3 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình cũng vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trao bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền của tỉnh Quảng Bình và 2 nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

Một số hình ảnh tại Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII:



Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đạt giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Ảnh_PV.



Trào bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Ảnh_PV.



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích Giải Báo chí tỉnh Quảng Bình



3 hội viên Hội Nhà báo Quảng Bình được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-chi-the-hien-khat-vong-cong-hien-xay-dung-quang-binh-phat-trien>